

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LINH THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
V/v đơn đốc thực hiện cài đặt chữ
ký số công cộng và tích hợp sổ sức
khoẻ điện tử

Linh Thông, ngày tháng 3 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban MTTQ, các đoàn thể;
- Trạm Y tế xã Linh Thông;
- 9/xóm trên địa bàn xã Linh Thông.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo về triển khai thực hiện cài đặt chữ ký số công cộng và thực hiện tích hợp sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID từ sau khi triển khai trên địa bàn xã Linh Thông đã đạt được nhiều kết quả tiên bộ.

Tuy nhiên đánh giá chung tỷ lệ cài đặt chữ ký số công cộng và thực hiện tích hợp sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID vẫn còn thấp; nguyên nhân chủ yếu là do một số xóm trên địa bàn chưa chủ động phối hợp với Tổ chuyển đổi số xã trong việc triển khai cài đặt các ứng dụng, một số xóm sau khi được Tổ chuyển đổi số của xã phối hợp, hướng dẫn và cài cho người dân tại các xóm trên địa bàn qua lượt thì các Tổ công nghệ số cộng đồng ở các xóm không thực hiện triển khai cài tiếp cho người dân, dẫn đến kết quả chưa đạt, cụ thể như các Bản Mới: Nà Chát, Bản Chang, Nà Chú, Linh Sơn, Nà My, Cốc Móc, Tân Vàng, Bản Vèn, còn thấp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Định Hoá tại Công văn số 1476/UBND-VP ngày 18/3/2025 về cài đặt chữ ký số công cộng và tích hợp sổ sức khoẻ điện tử, UBND xã Linh Thông có ý kiến như sau:

1: Các xóm trên địa bàn xã Linh Thông:

- Tiếp tục quan tâm, tập trung, quyết liệt trong việc cài đặt chữ ký số công cộng (50% dân số trưởng thành có chữ ký số công cộng) và thực hiện tích hợp sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID (phần đầu 100% người dân tham gia bảo hiểm Y tế có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và điện thoại thông minh được tích hợp sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID).

Các Đồng chí Bí thư Chi bộ, các Ông ,Bà, trưởng xóm và các Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng các tổ quan tâm phối hợp chỉ đạo, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trong độ tuổi trưởng thành tham gia cài đặt, chủ động bố trí thời gian tiếp tục cài đặt cho người dân đảm bảo tiến độ từ nay đến trước **26/3/2025**.

- Các Ông ,Bà Trưởng xóm, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả triển khai thực hiện cài đặt chữ ký số công cộng và tích hợp sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID.

- Tổng hợp số liệu đã thực hiện cài đặt chữ ký số công cộng và tích hợp sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID tại xóm (theo mẫu biểu kèm theo) gửi đồng chí Lưu Thị Mai - Công chức văn phòng UBND trước ngày **27/3/2025** để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

(Lưu ý: Các Xóm vận dụng đảng viên 213, thanh niên đoàn viên trẻ biết cài đặt, các đồng chí cán bộ công chức biết cài đặt sinh sống trên địa bàn Xóm đến cài giúp, tùy thuộc điều kiện thời gian có thể cài các buổi trưa, buổi tối.... cho phù hợp để đảm bảo tiến độ).

2: Trạm Y tế xã Linh Thông

Tham mưu trong chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu nội dung cài đặt tích hợp số sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID; Phối hợp với Tổ CDS của xã và các xóm trên địa bàn xã thực hiện cài đặt đảm bảo theo số lượng chỉ tiêu của huyện đề ra. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xóm, Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã thực hiện nội dung cài đặt tích hợp số sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Tổng hợp báo cáo cấp trên và UBND xã theo quy định.

3: Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã

Tiếp tục quan tâm, phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện cài đặt chữ ký số công cộng và tích hợp số sức khỏe điện tử trên ứng dụng Vneid cho mình và cho người thân để góp phần cho địa phương đạt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.

Căn cứ nội dung trên, UBND xã Linh Thông đề nghị MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các xóm trên địa bàn xã Linh Thông quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND;
- Như trên;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lưu Viết Viên